

BỘ LOAN BÁO TIN MỪNG

Thông điệp đầu tiên của Đức Hồng Y Phó Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng gửi tới Dân Chúa của Tổng Giáo phận Osaka-Takamatsu

Kính gửi Anh Chị Em trong Tổng Giáo Phận Osaka-Takamatsu.

Nhân dịp quan trọng việc Đức Hồng Y Thomas Aquino Manyo Maeda được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Osaka-Takamatsu mới thành lập, Tôi muốn anh chị em biết rằng, anh chị em luôn hiện diện ở trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi hy vọng rằng việc sáp nhập Tổng Giáo phận Osaka và Giáo phận Takamatsu thông qua những nỗ lực chung sẽ mang lại lợi ích tinh thần dồi dào cho việc cứu rỗi các linh hồn, tạo ra một sức mạnh hiệp nhất mạnh mẽ.

Mặc dù có những khác biệt rõ rệt trên nhiều khía cạnh. Nhưng Giáo hội ở giáo phận Osaka và Giáo hội ở giáo phận Takamatsu đã gắn bó, cộng tác với nhau trong quá trình rất dài trên các lãnh vực khác nhau của hoạt động mục vụ. Nhưng tôi tin rằng, nhờ những khác biệt ấy sẽ giúp nâng cao sức sống của Giáo Phận mới thành lập của chúng ta thêm sự phong phú đa dạng hơn.

Trong hành trình hướng tới sự hiệp nhất này, tôi đề nghị anh chị em chúng ta hãy noi gương Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, là quan thầy của tổng giáo phận mới. Mẹ khiêm tốn lắng nghe lời của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel và chấp nhận kế hoạch thiêng liêng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mình. Với niềm tin kiên vững, Mẹ kiên nhẫn chấp nhận đau thương việc Con Mẹ bị đóng đinh trên thánh giá. Mẹ và các thánh Tông Đồ đã nhận được Chúa Thánh Thần khi cùng nhau cầu nguyện trong ngày hiện xuống. Vì thế, cuộc đời của Mẹ ban cho chúng ta ba chìa khóa thiết yếu để trở thành môn đệ đích thực của Chúa: **chăm chú lắng nghe, kiên trì chịu đựng trước thử thách và chân thành cầu nguyện**. Đây cũng là những yếu tố không thể thiếu tạo nên một Giáo hội hiệp hành (*Synodos*) thực sự.

Khi chúng ta tôn trọng lắng nghe nhau, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Chúa Thánh Thần được ban cho mỗi chúng ta trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Khi chúng ta đối mặt với những thử thách bất ngờ bằng đức tin, Thiên Chúa chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta đón nhận vinh quang đã hứa của Sự Phục Sinh. Ngoài ra, khi chúng ta tha thiết cầu nguyện, chúng ta được ban thêm sức mạnh từ những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, nếu chúng ta biết noi gương Đức Mẹ và siêng năng đọc Kinh Mân Côi, thì cuộc hành trình trần thế của chúng ta chắc chắn sẽ được dẫn đưa tới thiên đàng.

Cuối cùng, tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria luôn giữ gìn anh chị em dưới sự che chở của Mẹ. Và nhờ lời các Thánh tử đạo Nhật Bản cầu thay nguyện giúp cho anh chị em. Với tất cả sự chân thành, tôi cầu xin những hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa xuống trên tất cả anh chị em.

Bình An trong Chúa Kitô,

+Luis Antonio G. Cardenal Tagle
Từ Vatican, ngày 7 tháng 9 năm 2023.
+ Fortunatus Nwachukwu Thư ký